



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

■ Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 10/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm, quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị mới ở các huyện, thành phố... qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để việc thực hiện các dự án mới bảo đảm không trái các quy định của pháp luật hiện hành phải rà soát,

điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, phải ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định hướng phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng thực hiện nội dung quan trọng về công tác cán bộ. Đoàn chủ tọa kỳ họp để nghị các vị đại biểu

HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI.

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

KỲ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kết thúc chương trình chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng ngày 10/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành phiên cuối của chương trình chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Sau khi các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận về phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Cơ bản các câu hỏi của đại biểu Quốc hội đã được các

thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành trả lời, còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc được phép trả lời bằng văn bản. Với tính chất, phạm vi nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, có thể coi đây như là bước đầu tổng kết, đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của Quốc hội. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm mà đã

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận.

► Thu nội địa 10 tháng

đạt hơn 4.932 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, lũy kế thu ngân sách 10 tháng năm 2020 do ngành Thuế thực hiện đạt hơn 4.932 tỷ đồng, đạt 70,8% dự toán Bộ Tài chính và bằng 80,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có một số chỉ tiêu thu vượt dự toán năm 2020 như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 508 tỷ đồng, đạt 116,7% dự toán, bằng 110,2% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 94,81 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán, bằng 83,2% so với cùng kỳ năm 2019; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 239,2 tỷ đồng, đạt 111,3% dự toán, bằng 120,8% so với cùng kỳ năm 2019. Do còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách, đặc biệt là do tác động của dịch Covid-19 nên một số khoản thu trên địa bàn còn đạt tỷ lệ thấp so với dự toán được giao năm 2020 như: thuế bảo vệ môi trường đạt gần 30% dự toán, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 65,1% dự toán, tiền thuê đất đạt 65,6% dự toán.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất, trong 2 tháng cuối năm, toàn ngành Thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn; ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách thuế mới cho người nộp thuế; tăng cường đôn đốc nộp kịp thời, sát số thuế phát sinh của các doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn và đôn đốc các khoản thuế, tiền thuê đất của các đơn vị đã hết thời gian gia hạn nộp thuế; chú trọng công tác thu nợ đặc biệt là những khoản nợ thuế dưới 90 ngày...

MINH HƯƠNG

► Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp

cho hội viên Hội Làm vườn

Sáng ngày 10/11, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho hơn 160 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội làm vườn các huyện, thành phố, các chủ hộ có canh tác đất vườn trong tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung về vị trí, vai trò của kinh tế vườn trong VAC, các kỹ thuật cải tạo vườn tạp, một số quy trình chọn và trồng cây ăn quả. Thông qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ hội làm vườn cơ sở nâng cao hiểu biết về chuyên môn, có thêm kỹ năng và kinh nghiệm để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế VAC, nâng cao đời sống và thu nhập.

TIẾN ĐẠT

► ĐOÀN THANH NIÊN XÃ DUYÊN HẢI

Trồng cây vụ đông gây quỹ đoàn



Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải trồng khoai tây.

Vụ đông năm nay, Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) trồng 5 mẫu cây vụ đông (khoai tây, bí củ lạc) để gây quỹ hoạt động, trong đó có 2 mẫu bí củ lạc (giống bí củ lạc được UBND xã hỗ trợ). Ban Chấp hành Đoàn xã đã ký hợp đồng với một công ty ở tỉnh Hải Dương cung cấp giống và tiêu thụ khoai tây thương phẩm. Các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây màu được Đoàn Thanh niên xã phân công và hầu hết được triển khai vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

Trồng cây vụ đông gây quỹ hoạt động được tuổi trẻ Duyên Hải triển khai từ nhiều năm nay không chỉ phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội mà còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tích cực sản xuất vụ đông.

KUẬN PHƯƠNG

• Tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

* Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, từ ngày 7/11 các phường, xã của thành phố Thái Bình bắt đầu tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ Công an nhân dân cho nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Qua rà soát, phúc tra, toàn thành phố Thái Bình có hơn 1.000 thanh niên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển. Các phường, xã đã phát lệnh gọi tới 100% thanh niên thuộc diện trên. Các thanh niên tham gia sơ tuyển được khám thể lực chung gồm: đo chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực...

Do làm tốt công tác tuyên truyền cùng với sự vào cuộc tích cực của hội đồng NVQS và các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên đến nay đã có 780 thanh niên trong diện sơ tuyển của các phường, xã đến điểm khám thể lực đúng kế hoạch, đạt trên 77% tổng số lệnh gọi. Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển sẽ được thực hiện đến khi tổ chức khám tuyển NVQS cấp thành phố vào ngày 28/11.

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT

• Tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 10/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách cho người lao động của các sở, ngành, huyện, thành phố, doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong 1 ngày, gần 250 đại biểu được triển khai các nội dung về Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội và một số quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thông tư số 26 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Thông qua hội nghị giúp các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

THUY CHÍNH

Phát huy truyền thống cách mạng xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Thuy Chính (Thái Thụy).

TIỀN HẢI

Hiệu quả "5 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính

(Xem trang 3)